

Số: 210/BC-UBND

Phường Nguyễn Nghiêm, ngày 21 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023 và
Phương hướng nhiệm vụ năm 2024**

Thực hiện Công văn số 64/TP ngày 15/11/2023 của Phòng Tư pháp thị xã Đức Phổ về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Nghiêm báo cáo kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo

Triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20/6/2013; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế hoạch số 06/KH- UBND ngày 17/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và nhiệm vụ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ủy ban nhân dân Phường đã ban hành Kế hoạch số: 03/KH-UBND ngày 06/02/2023 về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hòa giải ở cơ sở và xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Phường Nguyễn Nghiêm năm 2023.

2. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản luật khác có liên quan

Các hòa giải viên thường xuyên được tập huấn, triển khai các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành để nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải nhằm nâng cao năng lực trong quá trình hòa giải ở cơ sở. Năm 2023 các hòa giải viên ở cơ sở của phường đã được UBND thị xã, Phòng tư pháp thị xã tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn quy trình hòa giải ở cơ sở cho các hòa giải viên để nâng cao kỹ năng hiểu biết pháp luật về công tác hòa giải cơ sở giúp cho hoạt động hòa giải ở địa phương ngày càng chất lượng, hiệu quả.

- UBND phường phối hợp với hội Luật gia tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tuyên truyền Luật hòa giải cơ sở năm 2013; Luật phổ biến pháp giáo dục pháp luật năm 2012 và các quy định pháp luật về thừa kế của Bộ luật dân sự 2015. Thành phần tham dự: 06 tổ Hòa giải cơ sở, Tuyên truyền viên pháp luật, Trưởng, phó các ban, ngành đoàn thể.

UBND phường giao nhiệm vụ cho một công chức tư pháp – Hộ tịch làm đầu mối theo dõi công tác hòa giải ở cơ sở được tuyên truyền, phổ biến; Các tổ hòa giải được cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở.

3. Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở

Thông qua hoạt động hòa giải đã góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Hiện nay trên địa bàn phường có 06 Tổ hòa giải, có 65 hòa giải viên ở cơ sở.

Trong năm, tổ hòa giải ở cơ sở tiếp nhận 02 đơn/ 02 vụ việc; đã tổ chức hòa giải thành 02 đơn/02 vụ đạt tỷ lệ 100%.

4. Bố trí nguồn lực thực hiện việc hòa giải ở cơ sở

Hàng năm UBND phường đều lập dự toán bố trí kinh phí phù hợp để thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở, việc chi cho các tổ hòa giải cũng được đưa vào Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của UBND.

Qua đó hàng năm các tổ hòa giải đều được hỗ trợ đúng quy định, mỗi vụ hòa giải được chi 200.000đ/ vụ dù thành hay không thành. Kinh phí hỗ trợ văn phòng phẩm để các tổ hoạt động là 100.000đ/tháng/tổ.

Tổng kinh phí hỗ trợ công tác hòa giải cơ sở năm 2023 là: 7.600.000 đồng

5. Đánh giá sự phối hợp của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận với UBND phường trong công tác hòa giải ở cơ sở

Công tác hoà giải ở cơ sở đã được UBND phường phối hợp với UBMTTQ Phường, các ngành, hội đoàn thể, các tổ hòa giải ở Tổ dân phố giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong gia đình, khu dân cư bằng biện pháp khuyến khích những thành viên của gia đình, những cá nhân có uy tín và những người có kinh nghiệm hòa giải tham gia tổ hòa giải. Ngoài ra, lồng ghép hoạt động hòa giải trong các cuộc họp ở chi hội, cuộc vận động tại cộng đồng dân cư, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa”, “Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhằm gắn công tác hòa giải ở cơ sở với nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội của địa phương.

6. Hoạt động kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở và tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong công tác hòa giải ở cơ sở.

Hàng năm, UBND phường giao cho công chức Tư pháp- Hộ tịch kiểm tra, thống kê số liệu về công tác hòa giải. Thông qua công tác kiểm tra, việc thực hiện tại địa phương, đã kịp thời hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đưa ra các giải pháp để việc triển khai, thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở đạt hiệu quả.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đạt được

Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQVN phường luôn nhận thức rõ công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động hòa giải ở cơ sở là một trong những chức năng, nhiệm vụ, nội dung quan trọng góp phần trong việc đảm bảo sự ổn định về chính trị, xã hội, an ninh trật tự ở địa phương.

Hoạt động hòa giải ở cơ sở ngày càng phát triển, thu hút được sự tham gia tích cực của chính quyền, đoàn thể và đông đảo quần chúng Nhân dân. Kết quả hoạt động của công tác hòa giải đã giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu nại, hạn chế phát sinh mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, góp phần giảm thiểu đáng kể các vụ khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Tỷ lệ hòa giải thành ngày càng tăng cao. Có được kết quả như trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường và nhận thức đúng đắn về vai trò của công tác hòa giải địa phương, đặc biệt là sự phối kết hợp giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên. Bên cạnh đó, sự nỗ lực, cố gắng của công chức Tư pháp – Hộ tịch, Công an phường trong công tác phối hợp tham mưu, hướng dẫn và xây dựng lực lượng hòa giải viên với tinh thần tự nguyện, không vì lợi ích cá nhân, tích cực, nhiệt tình, chủ động đã tạo nên thành công chung cho công tác hòa giải tại địa phương.

2. Những khó khăn, hạn chế, vướng mắc

Một số hoà giải viên ở các Tổ dân phố còn hạn chế về kỹ năng hoà giải nên kết quả hòa giải thành chưa cao. Bên cạnh đó, một số hoà giải viên là cán bộ của các Chi hội, đoàn thể chưa thực sự tích cực trong công tác hoà giải ở cơ sở.

Nhận thức của người dân tại địa phương còn hạn chế, nên chưa thực hiện tốt theo quy trình Luật hòa giải ở cơ sở.

3. Đề xuất kiến nghị

Cần quan tâm bố trí đảm bảo kinh phí cho công tác Hòa giải ở cơ sở theo Thông tư 56/2023/TT- BTC.

Đề nghị cơ quan cấp trên thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải và cung cấp tài liệu hướng dẫn cho đội ngũ hòa giải viên.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cũng như mọi tầng lớp của nhân dân đối với vị trí, vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực của đội ngũ hòa giải viên nhằm tạo mạng lưới hòa giải viên làm tốt công tác hòa giải, có hiểu biết pháp luật và kỹ năng truyền đạt, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Tăng cường quản lý Nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở, duy trì thường xuyên chế độ kiểm tra, báo cáo, thống kê về tổ chức và hoạt động hòa giải. Có tham mưu, đề xuất khen thưởng tổ hòa giải, hòa giải viên có thành tích xuất sắc.

Xây dựng và triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch triển khai công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn phường năm 2024.

Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, nghiệp vụ hòa giải, cung cấp tài liệu cho hòa giải viên; thường xuyên theo dõi, kiểm tra hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024. UBND phường Nguyễn Nghiêm báo cáo Phòng Tư pháp theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Phòng Tư pháp;
- Lưu: VT.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Huỳnh Thị Hạnh